



คุณณัฐธิดา พุทธิรัตน์

'Smile Premium'

แหล่งค้าส่ง พรีเมียม ของแถม ที่มีสินค้า มากที่สุด และใหญ่ ที่สุด ในกรุงเทพฯ

'สินค้าพรีเมียม' หรือ ที่เราคุ้นเคยเรียกติดปากกันว่า 'ของแถม' เมื่อหมดโปรโมชั่นจากการเป็นของแถม สินค้าเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจค้าส่ง คำปลัก ที่สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลในท้องตลาด สำหรับจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจให้ธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างสวยงาม คือ ผู้ผลิตส่วนใหญ่ นิยมผลิตสินค้าพรีเมียมโดยใช้วัสดุเกรด A มีดีไซน์สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจ

นอกจากนี้สินค้าพรีเมียมยังมีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มบริโภค รวมถึง ได้รับความนิยมจากนักสะสมเป็นจำนวนมาก ร้านจำหน่ายสินค้าพรีเมียมจึงกลายเป็นธุรกิจขายส่งที่น่าลงทุน

เมื่อเอ่ยถึงสินค้าพรีเมียม ของแถม ต้องนึกถึงร้านสมายล์พรีเมียมมาเป็นอันดับต้นๆ เพราะร้านสมายล์พรีเมียม มีสินค้าพรีเมียม ของแถม พร้อมส่ง และมีสต็อกสินค้ามากที่สุด

คุณณัฐธิดา พุทธิรัตน์ หรือ คุณพลอย ผู้เริ่มต้นธุรกิจจากการขายปลีกสินค้าพรีเมียม ของแถม ตามตลาดนัดจนปัจจุบันกลายเป็นผู้ค้าส่งสินค้ารายใหญ่ ดำเนินธุรกิจมาร่วม 10 ปี

ร้านสมายล์พรีเมียมมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 รายการ มีสินค้าใหม่ๆ ให้เลือกทุกวัน สินค้าหลักๆ มีดังนี้ สินค้าพรีเมียมซูเปอร์, พรีเมียมไค้ก, พรีเมียมเบียร์, พรีเมียมนม สินค้าลิขสิทธิ์ และสินค้าอื่นๆ อาทิ เครื่องครัว, จาน, ชาม, กระติก, กระเป๋ากันน้ำ, ร่ม เป็นต้น

"ลูกค้าช่องทางร้าน มีทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ลูกค้าบางท่านนำสินค้าไปขายตามตลาดนัด นำไปจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย แจกลูกค้า พนักงาน จับฉลาก สอยดาว ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล โรงรับจำนำ วัด สโมสร ล้วนแต่เป็นลูกค้าของร้านสมายล์พรีเมียมทั้งสิ้น"

ธุรกิจนำลงทุนกำไรได้อัน 100%

สำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดร้าน หรือรับสินค้าพรีเมียมจากเรา ไปจำหน่าย ทางร้านเรายินดีให้คำปรึกษาก่อนลงทุนรวมถึงมีโปรโมชั่นพิเศษ แนะนำให้ทดลองเปิดตลาดด้วยเงินลงทุนเพียง 5,000 บาท สินค้ามีราคา ตั้งแต่ 10-300 บาท งบลงทุนนี้สามารถได้สินค้า 7-10 ลัง เมื่อนำไปขายต่อชั้น ได้กำไรสูงถึง 100% จากประสบการณ์การขายในทำเล ตลาดนัด หน้าโรงงาน เวลาพักเพียง 1 ชั่วโมง สามารถขายสินค้าได้กำไรสูงถึง 1,000 บาท ต้นทุนต่ำ ขายง่าย รายได้ดีแน่นอน

แนะนำทำเลและเทคนิคการขาย

สิ่งสำคัญที่สุดของการเปิดร้านขายสินค้าพรีเมียม คือ ทำเล ต้องเป็น ทำเลที่มีกำลังซื้อ ทำเลโดยทั่วไปที่เหมาะสมกับการขายสินค้า คือ ตลาดนัด ตลาดย่านออฟฟิศ หน้าโรงงาน ตลาดเปิดท้าย ตลาดสถานที่ราชการต่างๆ สำหรับการเปิดเป็นร้านควรเปิดในทำเลที่มีผู้คนสัญจรไปมามากๆ



การเลือกสินค้าก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ควรเลือกสินค้าที่คิดว่า น่าจะเหมาะกับทำเลนั้นๆ เช่น ย่านโรงงาน ออฟฟิศ สินค้าที่ขายดีจัดอยู่ในหมวด เครื่องครัว เช่น จาน ชาม แก้ว นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ในร้านควรมีสินค้าหลากหลายประเภท และควรจัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

นอกจากการเปิดขายในทำเลต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันสินค้าพรีเมียม ยังได้รับความนิยมขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างเว็บไซต์ facebook และ Instagram อีกด้วย



*ร้านสมาพันธ์พรีเมียม มีหน้าร้านที่ตั้งชัดเจน เว็บไซต์ที่เชื่อถือ จดทะเบียนอย่างถูกต้อง เป็นศูนย์ค้าส่งที่มีผู้เข้าชม และสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์สูงสุด จัดส่งสินค้าทุกวัน ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งสินค้าถึงคุณทุกจังหวัด ทุกภาค ทุกเขต (ลูกค้าในกรุงเทพฯ) หากต้องการสินค้าเร่งด่วน เราจัดส่งโดยใช้บริการ รถแท็กซี่ มีประกันสินค้าหาย ค่าขนส่งคิดตามมิเตอร์ ส่งสินค้า โอนเงิน จัดส่งให้ทันที (ลูกค้าต่างจังหวัด) ทางร้านมีการแพ็คสินค้าให้ทุกลังก่อนจัดส่ง และคำนึงถึงความประหยัดของลูกค้าในค่าบริการขนส่งมากที่สุด โดยใช้บริการ กับบริษัทขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อ ลูกค้าสามารถระบุบริษัทขนส่งเอง หรือ สามารถให้ทางร้านเลือกขนส่งให้ ค่าขนส่งเก็บปลายทางก่อนนำสินค้าจัดส่ง ทางร้านจะถ่ายรูปสินค้าที่แพ็คเรียบร้อยแล้วเก็บไว้

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

- *สั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำ 1 ลังขึ้นไป
- *ลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าและสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์ www.smilepremium.com
- *เข้ามาเลือกชมสินค้าที่ร้านเอง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. (ทุกวันไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- *สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ โทร. 080 158 9000, 080 158 5000, 080 152 9000, 080 173 9000
- *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์ LINE ID : SMILEPREMIUM



ชื่อธุรกิจ : Smile premium
 ประเภทธุรกิจ : ค้าส่งสินค้าพรีเมียม
 รูปแบบการลงทุน : สั่งซื้อสินค้าเริ่มต้นขั้นต่ำ 1 ลังขึ้นไป / ลงทุน
 ธุรกิจเริ่มต้น 5,000 บาท
 ที่อยู่ : เลขที่ 184 ถ.เพชรเกษม 108 แยก 10 แขวงหนองแขม
 เขตหนองค้างพลู กรุงเทพฯ 10160
 โทรศัพท์ : 080 158 9000
 อีเมลล์ : smilepremium@gmail.com
 เว็บไซต์ : www.smilepremium.com

ข้อมูล
 1589000